
 



  



 



  



 



  



  



 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

  



 

เปิดแผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  

 นายเลิศวโิรจน์ โกวฒันะ รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะท างานจดัท า

ยทุธศาสตร์ยางพารา กล่าววา่ “ยางพารา” ถือเป็นพืชท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยปัจจุบนัประเทศไทยมีเน้ือท่ีปลูกยางพาราประมาณ 22 ลา้นไร่ และสามารถผลิตยางธรรมชาติได ้4.4 ลา้น

ตนั โดยผลผลิตดงักล่าว ไดส้ร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีอยูป่ระมาณ 1.6 ลา้นครัวเรือน เป็น

มูลค่าประมาณ 3 แสนลา้นบาท ก่อใหเ้กิดการจา้งงานในภาคอุตสาหกรรมประมาณ 200,000 คน และในแต่ละ

ปี “ยางธรรมชาติ และผลิตภณัฑย์าง” สามารถสร้างรายไดจ้ากการส่งออกใหก้บัประเทศไม่นอ้ยกวา่ 400,000 

ลา้นบาท 

 แต่อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดจะเห็นวา่ อุตสาหกรรมยางพารามีปัญหาหลาย

ประการ ไดแ้ก่ ยางพาราเป็นสินคา้ท่ีตอ้งพึ่งพาตลาดส่งออกเป็นหลกั โดยยางพาราท่ีผลิตไดถู้กน าไปใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑ์ยางจากโรงงานท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทยเพียงแค่ 14% เท่านั้น ส่วนท่ีเหลืออีก 86% 

ถูกส่งออกในรูปของยางท่ีเป็นวตัถุดิบ และดว้ยเหตุท่ีโครงสร้างตลาดยางพาราเป็นแบบผูซ้ื้อนอ้ยราย 

ในขณะท่ีมีผูข้ายจ านวนมาก ส่งผลท าใหผู้ซ้ื้อมีอ านาจต่อรองเหนือกวา่ผูข้าย ในขณะเดียวกนัราคายางพาราท่ี

ซ้ือขายกนัในตลาดโลกยงัถูกก าหนดจากตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงกวา่ 90% เป็นการเก็งก าไร ส่งผลท าให้

ราคายางพารามีความผนัผวนค่อนขา้งมาก นอกจากนั้น ราคายางพารายงัไดรั้บผลกระทบจากราคายาง

สังเคราะห์ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีใชท้ดแทนยางธรรมชาติ โดยเม่ือราคาน ้ามนัดิบซ่ึงเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ของยาง

สังเคราะห์ทรงตวัอยูใ่นระดบัต ่าเช่นในปัจจุบนั จึงมีผลท าใหร้าคายางสังเคราะห์ปรับตวัลดลงตามไปดว้ย 

ท าใหผู้ผ้ลิตหนัไปใชย้างสังเคราะห์แทนยางธรรมชาติเพื่อลดตน้ทุน และในทา้ยท่ีสุด ก็ส่งผลท าใหร้าคายาง

ธรรมชาติประสบกบัภาวะตกต ่า จนท าให้เกษตรกรชาวสวนยางเดือดร้อน และออกมาเรียกร้องขอความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 นายเลิศวโิรจน์ กล่าวเพิ่มเติมวา่ นอกจากปัญหาเร่ืองราคาตกต ่าแลว้ การผลิตยางพาราของไทยยงัมี

ตน้ทุนสูงกวา่ประเทศคู่แข่ง ส่งผลใหจ้  าเป็นตอ้งตั้งราคาขายสูงกวา่คู่แข่ง ท าใหสู้ญเสียขีดความสามารถใน

การแข่งขนั ในขณะเดียวกนั ตอ้งยอมรับวา่ประเทศไทยมีพื้นท่ีสวนยางส่วนหน่ึงท่ีอยูใ่นเขตป่าสงวน ท าให้

ประเทศผูซ้ื้อ โดยเฉพาะสหภาพยโุรป และประเทศญ่ีปุ่นก าหนดมาตรการ กีดกนัการคา้ในรูปแบบของการ

ออกมาตรฐานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น มาตรฐาน FSC และ PEFC ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ



จดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยประเทศผูซ้ื้อตั้งเง่ือนไขวา่จะซ้ือผลิตภณัฑไ์มย้างพาราจากสวนยางท่ีไดรั้บการ

รับรองมาตรฐาน FSC เท่านั้น ซ่ึงในปัจจุบนัส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรการน้ีจ ากดัอยูแ่ค่ไมย้างพารา แต่

หากเม่ือใดท่ีมาตรการดงักล่าวขยายผลไปถึงยางแปรรูป จะท าใหอุ้ตสาหกรรมยางพาราของไทยไดรั้บ

ผลกระทบอยา่งหนกัจนถึงขั้นเป็นอมัพาตได ้นอกจากนั้นปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงาน

กรีดยาง ซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งพึ่งพาแรงงานต่างชาติ ก็ถือวา่เป็นปัญหาทา้ทายท่ีจ าเป็นตอ้งรีบแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

 นายเลิศวโิรจน์ กล่าวทิ้งทา้ยวา่ หากปัญหาและความทา้ทายท่ีกล่าวมาไม่ไดรั้บการแกไ้ขจะท าให้

อุตสาหกรรมยางพาราของไทยตอ้งย  ่าอยูก่บัท่ี โดยเม่ือใดท่ีมีปัญหาราคายางตกต ่าเกษตรกรก็จะออกมา

เรียกร้องขอความช่วยเหลือ ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดรัฐบาลก็จะตอ้งออกมาตรการต่างๆ ออกมาเยยีวยา และดว้ยเหตุท่ี

มาตรการดงักล่าวไม่สามารถแกไ้ขปัญหาในเชิงโครงสร้างได ้ท าใหง้บประมาณท่ีรัฐบาลใชใ้นการเยยีวยา

ปัญหายางพาราไม่เกิดประโยชน์ เหมือนเป็นการต าน ้าพริกละลายแม่น ้า ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีมาท่ีจะตอ้งมีการ

จดัท าแผนยทุธศาสตร์ยางพารา 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อแกไ้ขปัญหาในระดบัโครงสร้างโดยเพิ่มการใชย้าง

ภายในประเทศ พร้อมกบัลดการส่งออกยางวตัถุดิบ เพื่อวางรากฐานให้อุตสาหกรรมยางพาราของไทยเติบโต

ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 ดร.ธีธชั สุขสะอาด ผูว้า่การการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะคณะท างานและเลขานุการ กล่าววา่ 

ร่างยทุธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ไดก้  าหนดวสิัยทศัน์เอาไวว้า่ “เป็นผูน้ าของโลกในดา้นการผลิตและการ

ส่งออกยางธรรมชาติ ผลิตภณัฑย์าง และผลิตภณัฑไ์มย้างพารา” โดยร่างยทุธศาสตร์ดงักล่าวประกอบดว้ย 5 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 19 กลยทุธ์ยอ่ย โดยประเด็นยทุธศาสตร์ทั้ง 5 ประเด็นนั้น ประกอบดว้ย (1) การสร้าง

ความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง (2) การเพิ่มประสิทธิภาพ และการยกระดบั

คุณภาพและมาตรฐาน (3) การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม (4)การพฒันาตลาด และช่องทางการ

จดัจ าหน่าย และ (5) การพฒันาปัจจยัสนบัสนุน 

 ขั้นตอนท่ีจะด าเนินการต่อไป คือ การจดัท าประชาพิจารณ์ร่างยทุธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ซ่ึงได้

ก าหนดจดัข้ึนในวนัองัคารท่ี 12 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอ้งประชุมกนัตงั การยางแห่งประเทศไทย 

ส านกังานใหญ่ถนนบางขุนนนท ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ โดยหลงัจากจดัท าประชาพิจารณ์เสร็จ

เรียบร้อยแลว้ คณะท างานฯ จะน าความคิดเห็นท่ีไดไ้ปปรับปรุง “ร่างยทุธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี” ใหเ้ป็น 

“ยทุธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี” ท่ีสมบูรณ์ ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการจดัท ายทุธศาสตร์

ยางพารา และกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ต่อไป 



 

 

รัฐบาลเร่งผลกัดันจังหวดับึงกาฬเป็นเมอืงศูนย์กลางยาพารา 

 หลงัจงัหวดับึงกาฬ เป็นกลุ่มในจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนเป็น 1 ใน 5 จงัหวดัอีสาน

ตอนบนเมืองแห่งโอกาสของการลงทุน ท่ีมีความเขม้แขง็ทางดา้นการเกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจอยา่ง

ยางพารา ดงันั้นจากจงัหวดัจึงพยายามจะพฒันา และแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากยางพาราให้มีหลายรูปแบบ เพื่อ

สร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกร 

 นายธนวณิช ชยัชนะ ประธานรัฐวสิาหกิจชุมชน กล่าววา่ การขบัเคล่ือนใหจ้งัหวดับึงกาฬ เป็นเมือง

ศูนยก์ลางยาพาราของภาคอีสานนั้น ขณะน้ีไดมี้การพฒันา และแปรรูปยางพาราเป็นหมอนยางพารา และ

ผลิตภณัฑห์ลายรูปแบบ พร้อมเร่งใหค้วามรู้กบัเกษตรกรใหผ้ลิตน ้ายางท่ีมีคุณภาพแปรรูปเป็นยางแผน่ 

ส่งไปขายยงัประเทศจีนไดร้าคาดี  สร้างรายไดแ้ก่เกษตรกรเพิ่มข้ึน 

 

 

  



 

ฮัก (HUG) หมอนยางพาราไทย 100 % ดึงกลิน่อายวฒันธรรมล้านนา สร้างจุดขาย เพิม่รายได้

เท่าตัว 

ฮกั (Hug)  หมอนยางพาราไทย จากน ้ายางแปรรูปสู่ผลิตภณัฑห์มอนยางพาราและเคร่ืองนอนยางพารา 100 % 

ดึงกล่ินอาย “วฒันธรรมลา้นนา” สร้างจุดขาย เพิ่มรายไดเ้ท่าตวั 

 นายอภิชา คนัธรส เจา้ของแบรนด ์ฮกั (Hug) กล่าวถึงท่ีมาของธุรกิจหมอนยางพาราสไตลล์า้นนาวา่ 

เร่ิมแรกประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง มีสวนยางประมาณ 40 ไร่ และท าธุรกิจส่งน ้ายางขน้ให้

โรงงานใน จ.เชียงใหม่ควบคู่ดว้ย จึงมองหาช่องทางการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เน่ืองจากมีวตัถุดิบอยูแ่ลว้ 

 กอรปกบั กยท. ไดจ้ดัอบรมการผลิตหมอนยางพารา และไดเ้ขา้ร่วมรับการอบรม จึงน าความรู้ท่ีได้

เร่ิมผลิตหมอนยางพาราโดยเป็นธุรกิจภายในครอบครัว จนช่วงท่ีผา่นมาธุรกิจหมอนยางพาราไดรั้บความ

นิยมสูงมีหลายๆ เจา้ผลิตหมอนยางพารา ท าใหมี้การแข่งขนัค่อนขา้งสูง จึงตอ้งการหาความแตกต่างใหก้บั

หมอนยางพารา จึงดึงเอาวฒันธรรมในทอ้งถ่ินมาประยกุตเ์ป็นหมอนยางพาราพร้อมท่ีนอนท่ีมีลวดลายสไตล์

ลา้นนา ตดัเยบ็ออกมาเป็นแบรนด ์ฮกั (Hug)  

 นายอภิชา กล่าวต่อวา่ สินคา้ในแบรนด ์ฮกั (Hug) ตอนน้ี มีหมอนหก หมอนสามเหล่ียม หมอน

สามเหล่ียมพร้อมท่ีนอน หมอนยางพารา ท่ีนอนยางพารา ฯลฯ ซ่ึงกลุ่มลูกคา้ก็มีความหลากหลายทั้งชาวไทย 

และชาวต่างชาติ 

 ปัจจุบนั ฮกั (Hug) สามารถผลิตหมอนยางพารา 50 ใบ ต่อวนั และมีช่องทางการจ าหน่ายเป็นสินคา้โอ

ทอปประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ และงานแสดงสินคา้ในระดบัจงัหวดั รวมถึงการจ าหน่ายผา่นเฟซบุก๊ “ฮกั - HUG 

Local made latex foam ผลิตภณัฑ์จากยางพาราแท ้100%” อีกดว้ย  

 “ไม่อยากใหย้างพาราหยดุท่ีแค่น ้ายาง ยางแผน่ หรือยางกอ้นถว้ย เพราะยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ี

ไปไดไ้กลกวา่น้ี ท่ีส าคญั ยางพาราอยูคู่่กบัคนไทยมานาน ข้ึนอยูก่บัวา่เราจะจบัมนัไปท าอะไร มนัสามารถ

ต่อยอดได ้สร้างอาชีพ สร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัว ในฐานะเกษตรกรชาวสวนยาง ไม่อยากใหห้ยดุแค่ท่ีการ

ส่งออกวตัถุดิบ ท่ีผา่นมา หน่วยงานภาครัฐก็หนุนเร่ืองการแปรรูปโดยมีการเปิดอบรมใหค้วามรู้ต่าง ๆ เรา

สามารถเอามาปรับใชแ้ละท าใหย้างพาราไทยไปไดไ้กลกวา่น้ีแน่นอน”  วา่ท่ีร้อยตรีอภิชา กล่าว 

 



 

 

กยท.จับมอืเอกชนเปิดศูนย์ข้อมูลยางพาราผ่านแอพฯ   

เกษตรกรไทยไดรั้บข่าวสารทนัต่อเหตุการณ์ 

 วานน้ี (11 ก.ย. 60) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) น าโดยนายธีธชั สุขสะอาด ผูว้า่การการยางแห่ง

ประเทศไทย ไดล้งนามความร่วมนายพิรุณ ไพรีพา่ยฤทธ์ิ ผูอ้  านวยการสายงานธุรกิจภาครัฐ บริษทั ทรู คอร์

ปอเรชัน่ และนายวสิันต ์อาชาเดโชพล กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แพลทเนรา เพื่อร่วมจดัท าโครงการ

ศูนยก์ลางขอ้มูลข่าวสารยางพารา 

 ผูว้า่การการยางแห่งประเทศไทย กล่าววา่ การลงนามความร่วมมือ จดัท าโครงการศูนยก์ลางขอ้มูล

ข่าวสารอยา่งพาราหรือ TRIC จะเพิ่มความสะดวกใหเ้กษตรกรชาวสวนยางสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร

ยางพารา ผา่นแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม ์ทนัต่อเหตุการณ์ แม่นย  า และเช่ือถือได ้จากเดิมท่ี

เกษตรกรไดรั้บขอ้มูลผา่น sms ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีสูง และไม่ทัว่ถึง 

 โดยแอพลิเคชัน่ดงักล่าว จะมีการรวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง

ขอ้มูลวเิคราะห์ตลาดยางพารา จากผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถวางแผนการตลาด การ

จดัจ าหน่ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ยกระดบัและพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการและเกษตรกร

ชาวสวนยางใหเ้ป็นไปตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 ซ่ึงระบบทดลองจะเร่ิมใชง้านไดใ้นเดือนตุลาคมน้ี และให้

เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกจ านวน 1.4 ลา้นคน ไดใ้ชจ้ริงในปีหนา้ 

 ขณะท่ีนายพิรุณ กล่าววา่ เกษตรกรยคุใหม่ตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทรูในฐานะผูน้ า

ดา้นการส่ือสารจึงไดส้นบัสนุนแพลตฟอร์มและระบบคราวส์ เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อบริการใหก้บัชาวสวน

ยางใหไ้ดรั้บข่าวสารความรู้จากแหล่งขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ขณะเดียวกนัทรูจะออกแพค็เก็ตพิเศษใหก้บัเกษตรกร

โดยเฉพาะ ซ่ึงราคาจะถูกกวา่ทอ้งตลาด เพื่อเป็นทางเลือกใหก้บัเกษตรกร 

 ทางดา้นนายวสิันต ์กล่าววา่ แอพลิเคชัน่จะมีการออกแบบใหใ้ชง่้าย และสะดวกกบัเกษตรกร โดยมี

ขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นต่อเกษตรกรชาวสวนยาง อาทิ พยากรณ์อากาศ ราคายางปัจจุบนั รวมถึงการวิเคราะห์

แนวโนม้ราคายาง  

  



 

 

มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ขอเรียนเชิญท่านส่ือมวลชนเข้าร่วมการประชาพจิารณ์ร่าง

ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี 

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย - ตามท่ีการยางแห่งประเทศไทย ไดใ้หม้หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ท า

หนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของโครงการจดัท ายทุธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ตามนโยบายรัฐบาลท่ี

มุ่งหวงัใหมี้การจดัท ายทุธศาสตร์พฒันายางพาราทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวท่ีครอบคลุมยางพารา

ทั้งระบบ เพื่อท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัอยา่งมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื ตลอดจนมีแนวทางการ

แกไ้ขปัญหาในระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ท่ีสามารถน าไปปฏิบติัและแกไ้ขปัญหาได้

จริงนั้น 

 บดัน้ี มหาวทิยาลยัฯ ไดท้  าการจดัท าร่างยทุธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เสร็จ

เรียบร้อยแลว้ และมีก าหนดท่ีจะน าร่างยทุธศาสตร์ดงักล่าวไปท าการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น

จากผูมี้ส่วนไดเ้สียในวนัองัคารท่ี 12 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอ้งประชุมกนัตงั การยางแห่งประเทศ

ไทย (ส านกังานใหญ่) ถนนบางขนุนนท ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขา้ร่วมการประชาพิจารณ์ 

ก าหนดการประชาพิจารณ์ร่างยทุธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี วนัองัคารท่ี 12 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ หอ้งประชุมกนัตงั การยางแห่งประเทศไทย (ส านกังานใหญ่) ถนนบางขุนนนท ์เขตบางกอกนอ้ย 

กรุงเทพฯ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนส่ือมวลชน 

09.00-09.10 น. กล่าวรายงานความเป็นมา และวตัถุประสงคข์องโครงการฯโดย ผูช่้วยศาสตราจารยส์มพงษ ์
มหิงสพนัธ์ุ (หวัหนา้โครงการ) ผูอ้  านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลและอาจารยป์ระจ าคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

 

 



09.10-09.30 น. กล่าวตอ้นรับ/กล่าวเปิดงาน โดย ดร. ธีธชั สุขสะอาด ผูว้า่การการยางแห่งประเทศไทย 

9.30-12.00 น. การน าเสนอ และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยทุธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปีโดย ผูช่้วย

ศาสตราจารยส์มพงษ ์มหิงสพนัธ์ุ (หวัหนา้โครงการ)ผูอ้  านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล และ

อาจารยป์ระจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

 

 


